

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. สรุปการประชุม National Human Rights Institutions and Children in Conflict Situation ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร์ เลสเต

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบสรุปการประชุม National Human Rights Institutions and Children in Conflict Situation ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร์ เลสเต โดยนางฉัตรสุดา จันทร์ติยง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลสิทธิเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศติมอร์ เลสเต และการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการช่วยเหลือเหยื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒. การดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิชุมชนกรณีการดำเนินโครงการทำเรื่อน้ำลึกและเขตนครอุตสาหกรรม ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติรับทราบเรื่องคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง สิทธิชุมชนกรณีการดำเนินโครงการทำเรื่อน้ำลึกและเขตนครอุตสาหกรรม ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโครงการดังกล่าว ที่มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอไป ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะตามที่ กสม. ได้เสนอ โดยให้นำหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : การปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครอง เคารพ เยียวยา (Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework – UNGP) เพื่อนำมาดำเนินการต่อไป

๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. และร่างประมวลจริยธรรมผู้ไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ. ซึ่งปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นในคราวประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีความเห็นต่อร่างระเบียบดังกล่าวอย่างหลากหลาย และมีมติดังต่อไปนี้

๑) เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ย พ.ศ.

๒) มอบฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย ปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบตามความเห็นที่ประชุม และให้นำเสนอที่ประชุม กสม. ในการประชุมคราวถัดไป พร้อมกับรายละเอียดในส่วนที่เหลือพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป